

HUYỆN ĐOÀN TIỀN HẢI

Nhiều hoạt động thiết thực

Thời gian qua, Huyện đoàn Tiên Hải đã tích cực bồi dưỡng trí thức và đóng góp sức trẻ cho cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Anh Bùi Thanh Lịch, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Tiên Hải thời gian qua đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, về đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử quê hương, đất nước gắn với các ngày lễ lớn... Những kết quả đạt được trên các mặt đã giúp thế hệ trẻ Tiên Hải nhận thức sâu sắc ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ kính yêu, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm và tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân trong học tập, công tác. Bên cạnh đó, Huyện đoàn Tiên Hải còn tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; trồng cây, trồng

rừng; tham gia xây dựng đời sống văn hóa... Các công trình thanh niên đã thể hiện "màu cờ sắc áo", không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền mà phải có những công trình cụ thể, đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Năm qua, Huyện đoàn Tiên Hải đã tổ chức được 186 hoạt động bảo vệ môi trường, các khu di tích lịch sử; phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người; 450 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia hiến máu; tặng 2.800 suất quà, 110 chăn ấm, sửa chữa 21 hệ thống đường điện cho các gia đình chính sách và trồng 10.000 cây xanh các loại... Chia sẻ về việc hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, anh Trần Văn Huân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Thịnh cho biết: Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần toả sáng thêm truyền thống "Thương người như thể thương thân"

của dân tộc ta. Với tinh thần "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", tuổi trẻ Nam Thịnh cũng như đoàn viên trong toàn huyện tích cực đăng ký tham gia hiến máu. Cá nhân anh Huân đã 4 lần tham gia hiến máu. Những giọt máu tình nguyện của tuổi trẻ Tiên Hải hôm nay đã thể hiện tinh cảm, lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên với cộng đồng. Không chỉ có phong trào hiến máu tình nguyện mà nhiều phong trào được duy trì và phát huy hiệu quả, tạo dấu ấn, sức lan tỏa trong cộng đồng. Phạm Đức An, học sinh Trường THPT Nam Thịnh, Hải cho biết: Em và các bạn trong trường hàng năm đều hưởng ứng phong trào trồng cây do huyện phát động, tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chi đoàn Thanh niên nhà trường đã chủ động tổ chức đăng ký đảm nhiệm và tổ chức cho các thành viên đảm nhận các công trình chống



Tuổi trẻ Tiên Hải tham gia hoạt động dâng hương, chăm sóc di tích lịch sử.

biến đổi khí hậu như trồng mới, chăm sóc, bảo vệ rừng. Anh Bùi Thanh Lịch cho biết thêm: Năm nay, với phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động ở cơ sở, triển khai tháng Thanh niên nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); kỷ niệm 190 năm thành lập huyện Tiên

Hải (1828 - 2018), Huyện đoàn Tiên Hải đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tổ chức hoạt động gắn với tình hình thực tế địa phương. Trong đó, tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam. Qua đó để thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong các hoạt động vì cộng đồng, tích cực tham gia xây

dựng nông thôn mới. Đã tổ chức ra quân và nhiều công trình, phần việc thanh niên đã hoàn thành như tặng 85 suất quà cho các gia đình khó khăn, trồng 9.600 cây xanh, 28 hoạt động dâng hương, chăm sóc di tích lịch sử, 28 buổi giao lưu thể thao, 6 buổi phối hợp ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông...

MẠNH THẮNG

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh

(nhandan.com.vn) Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các bệnh dịch mùa hè năm 2018.

Bộ Y tế nhận định, thời gian tới, các bệnh nguy hiểm mới nổi có nguy cơ cao xâm nhập vào Việt Nam do biến đổi khí hậu ở nhiều quốc gia trên thế giới; cùng với đó, các bệnh: sởi, ho gà, bạch hầu, sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não Nhật Bản, thủy đậu... có nguy cơ bùng phát thành dịch.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị ngành y tế các địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch bệnh. Giám sát, phát hiện sớm các dịch bệnh nguy hiểm, các ổ dịch tại cộng đồng, xử lý kịp thời và hiệu quả; sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong. Chỉ đạo sát sao các hoạt động tiêm chủng mở rộng; các chiến dịch tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn tiêm chủng... Bộ Y tế cho biết, sẽ triển khai tiêm vắc-xin sởi cho trẻ từ 6 tháng tuổi thay vì 9 tháng tuổi như hiện nay; trong năm 2018 sẽ đưa vắc-xin bại liệt dạng tiêm vào sử dụng để thay thế vắc-xin bại liệt dạng uống như thời gian qua...

Nguy cơ béo phì ở trẻ liên quan đến chế độ ăn của mẹ giai đoạn cho con bú

(vietnamplus.vn) Các bà mẹ trong thời gian cho con bú luôn được khuyến khích áp dụng chế độ ăn nhiều chất, thậm chí nhiều chất béo để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho con.

Tuy nhiên, một nghiên cứu trên chuột mới đây cho rằng mẹ ăn nhiều, hay quá khẩu phần trong thời gian cho con bú có thể khiến con có nguy cơ cao mắc bệnh béo phì về sau và dậy thì sớm. Kết quả nghiên cứu trên vừa được công bố tại cuộc họp thường niên lần thứ 100 của Hiệp hội Nội tiết, diễn ra tại thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Mỹ. Theo đó, các nhà khoa học đã áp dụng hai chế độ dinh dưỡng khác nhau đối với hai nhóm chuột mẹ trong khoảng thời gian 21 ngày. Một nhóm ăn theo chế độ giàu chất béo từ khi sau sinh đến khi cai sữa, nhóm còn lại được áp dụng chế độ ăn bình thường. Kết quả cho thấy những chuột con có mẹ thuộc nhóm một có nguy cơ mắc bệnh béo phì cao hơn so với nhóm hai và có khả năng dậy thì sớm hơn.

Các kiểm tra về khả năng sinh sản còn cho thấy những chuột con ở nhóm một sau khi trưởng thành gặp nhiều vấn đề về sinh sản hơn, ví dụ như chuột con sinh ra nhẹ cân hơn, khả năng thụ thai thấp hơn, và tỷ lệ mang thai cũng giảm. Ngoài ra, những chuột con ở nhóm này còn bị rối loạn glucose và khả năng hấp thụ insulin kém, hai dấu hiệu cho thấy nguy cơ mắc bệnh tiểu đường khi trưởng thành.



Trưởng nhóm nghiên cứu Vương Mông Kiệt, thuộc Trường Y và Khoa học cuộc sống của Đại học Toledo, bang Ohio, Mỹ cho rằng, kết quả trên cho thấy tầm quan trọng của giai đoạn cho con bú đối với sự phát triển của trẻ sau này và đây là yếu tố ảnh hưởng đến thời gian dài ở trẻ.

Nhà nghiên cứu Wang Mengjie khuyến cáo, nếu người mẹ trong giai đoạn cho con bú không thực hiện chế độ ăn vừa phải và lành mạnh có thể khiến trẻ gặp các vấn đề về sức khỏe khi trưởng thành. Bà đồng thời cảnh báo tình trạng dậy thì sớm ở trẻ đang gia tăng trên khắp thế giới, cho rằng kết quả nghiên cứu này tiếp tục củng cố những phát hiện trước đó về việc trẻ bị béo phì có thể dậy thì sớm và mắc chứng rối loạn chuyển hóa khi trưởng thành.

QUYNH LƯU

THUẬN TÂN

Một làng hai xã

Nằm liền kề địa phận xã Tự Tân, ít ai ngờ thôn Thuận Tân (bà con quen gọi là làng Thuận Vi mới) lại là một thôn thuộc xã Bách Thuận (Vũ Thu), nơi cách trung tâm xã gần 10km. Sau 44 năm khai hoang lập làng, đến nay, cuộc sống của người dân nơi làng quê đặc biệt này đã có nhiều khởi sắc.

Lập làng nơi đồng hoang

Gần 44 năm đã qua nhưng bà Phạm Thị Xuyên (87 tuổi), thôn Thuận Tân vẫn nhớ như in một ngày tháng 7 âm lịch năm 1974 bởi đó là ngày vợ chồng bà dắt theo 4 đứa con thơ đến cánh đồng Ngần để khai hoang, lập nghiệp. Ông bà vốn gốc người làng Thuận Vi (Bách Thuận), nhà đồng anh em, ruộng vườn chật hẹp. Trong khi đó, cánh đồng Ngần thấp trũng ở đất Tự Tân cách đó gần chục cây số ruộng đất bao la nhưng lại bị bỏ hoang. Năm 1974, có chủ trương của tỉnh, huyện, gia đình bà Xuyên cùng với gia đình ông Diu và ông Tường là những hộ đầu tiên xung phong đến mảnh đất này. Bà Xuyên chia sẻ: Ngày ấy, cả cánh đồng Ngần mênh mông chỉ toàn cỏ lác, sậy, um tùm, hoang vắng. Ba gia đình bắt đầu công cuộc khai hoang. Ông nhà tôi cùng với các con hàng ngày đi phát cỏ hoang, dùng manh chiếu kéo đất chỗ nọ đắp lên chỗ kia, thành gò đất cao để dựng cái nhà rạ. Tôi trồng lúa, trồng khoai. Nhưng đồng trũng, làm nhiều mà chẳng thu được bao nhiêu, cả nhà

quanh năm đói túng. Mấy năm sau, lác đác có một vài hộ đến khai hoang nhưng cuộc sống khổ cực quá, họ không chịu được nên bỏ đi. Riêng ba gia đình chúng tôi vẫn kiên trì bám trụ, vừa khai hoang để sản xuất vừa ổn định cuộc sống. 10 năm sau (năm 1984) thì có khoảng 20 hộ ở Thuận Tân. Cái tên làng Thuận Tân là sự kết hợp của Thuận Vi và Tự Tân.

Ông Trịnh Văn Minh, Bí thư Chi bộ thôn Thuận Tân cho biết, năm 1991 ông đưa gia đình từ làng quê Thuận Vi đến cánh đồng Ngần lập nghiệp. Những năm ấy, cả làng Thuận Vi mới vẫn thưa thớt, làng chưa có điện, chưa có đường đi, chỉ men theo những bờ ruộng để vào nhà. Gia đình ông Minh nhận hẳn 1 khu ruộng hoang rộng rãi, giữa cánh đồng để dựng nhà, làm ruộng, sau này nhiều người đến lập thành "xóm đảo". Các gia đình đều kiên trì vượt khó quật lập, dần dần ruộng hoang hóa, chiêm trũng biến thành ruộng sản xuất, đất vườn thổ, ao thả cá, sự sống bắt đầu nảy nở ở mảnh đất này. Khoảng 20 năm trở lại đây, đồng đảo các gia đình ở làng quê Thuận Vi (Bách Thuận)



Người trồng hoa, làm vườn mang lại thu nhập khá cho người dân Thuận Tân.

và một số hộ dân ở các xã Minh Lăng, Hiệp Hòa (Vũ Thu), thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) cũng quần tụ về làng lập nghiệp, tạo thành làng Thuận Vi mới - Thuận Tân từ phủ, đồng đức với trên 80 hộ, thay thế cho cánh đồng hoang vu, hẻo lánh trước kia.

Dựng xây cuộc sống mới

Cái thế khó của đồng hoang, chiêm trũng không làm nhụt chí người dân Thuận Tân. Những năm đầu lập làng, bà con kiên trì cải tạo đồng ruộng dựng nhà ở và chăm chỉ sản xuất, cấy lúa, trồng đỗ, ngô, khoai, nuôi trâu, bò cải thiện cuộc sống. Ông Trịnh Văn Minh cho biết thêm: Năm 1993, Chi bộ thôn Thuận Tân được thành lập với 3 đảng viên, từng bước lãnh đạo bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Đến năm 2000, hệ thống điện được kéo về thôn, góp phần cải thiện đời sống bà con.

Ông Trịnh Văn Khoa, Trưởng thôn Thuận Tân cho biết: Thôn hiện có 82 hộ với gần 300 nhân khẩu. Nếu trước kia đời sống bà con vô cùng nghèo khổ thì giờ đây 70% số hộ trong thôn

chuyển đổi ruộng trồng thành các mô hình vườn, ao, chuồng là một động lực lớn giúp bà con vươn lên phát triển kinh tế. Đến nay, ngoài hơn 30ha lúa, người dân trong thôn có khoảng 10ha vườn, 4ha ao. Nghề trồng hoa truyền thống của quê hương Thuận Vi được bà con "kéo" về làng mới, hầu hết các hộ trồng hoa có thu nhập hàng chục, hàng trăm triệu đồng/hộ mỗi năm. Anh Trịnh Văn Tình chia sẻ: Từ ruộng cấy kém hiệu quả, hơn 10 năm nay gia đình tôi chuyển đổi, lập gia trại nuôi gà, lợn, trồng hoa mẫu đơn và trồng 3 sào hoa cúc, thực được, tổng thu nhập mỗi năm đạt từ 100 - 150 triệu đồng. Gia đình tôi có điều kiện xây dựng nhà cửa, mua sắm ti vi, tủ lạnh, máy giặt, cuộc sống khá khá, khác xa thời bố mẹ tôi mới đến lập nghiệp ở làng.

Ông Trịnh Văn Khoa, Trưởng thôn Thuận Tân cho biết: Thôn hiện có 82 hộ với gần 300 nhân khẩu. Nếu trước kia đời sống bà con vô cùng nghèo khổ thì giờ đây 70% số hộ trong thôn

vuôn lên khá, giàu, hầu hết các hộ có đủ các đồ dùng, phương tiện đi lại, gia đình hiện đại, 100% hộ sử dụng nước sạch, thôn chỉ còn 1 hộ nghèo. Từ năm 2003, nhân dân đồng góp xây dựng nhà văn hóa thôn làm nơi giao lưu, sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, những năm qua, bà con đồng thuận đóng góp từ 1 - 2,5 triệu đồng/khẩu để mở rộng, cứng hóa 100% tuyến đường trục thôn, đường rong, ngõ xóm theo tiêu chí nông thôn mới. Thay vì men theo bờ ruộng nhỏ hẹp như trước, giờ đây hệ thống đường giao thông của thôn rất khang trang, thuận tiện, diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét. 5 năm liền (2012 - 2017) Thuận Tân đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Nghĩa tình hai quê

Hầu hết người Thuận Tân có gốc từ làng Thuận Vi nên phong tục, tập quán, nét sinh hoạt, sản xuất mang đậm dấu ấn của người làng mình. Dù cách xa gần 10km nhưng những ngày giỗ chạp, lễ, tết, người làng

HƯNG HÀ

Những dòng sông "chờ" rác

Thực hiện Công điện số 17/CD-UBND ngày 13/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, các địa phương đã tích cực vào cuộc nhằm xóa bỏ các bãi rác thải tự phát, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số địa phương chưa giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải. Nhiều con sông với nhiệm vụ tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất

nông nghiệp và đời sống dân sinh nay đang phải gánh chịu "chờ" rác. "Cắm đống rác xuống sông. Ai vì phạm phạt 500.000 đồng" - biển báo này được UBND thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) cắm tại chân cầu Nai trên đoạn sông thuộc địa phận thị trấn Hưng Nhân. Thế nhưng, ngay dưới chân 2 biển cấm đống rác thì con sông này lại đang phải gánh chịu hàng tấn rác thải. Những người dân sinh sống ở gần đây cho biết, đây là sông Sa

Lung, một trong những con sông quan trọng của huyện Hưng Hà, trực tiếp cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh cho nhiều địa phương của huyện. Không những thế, con sông này còn cung cấp nước nguồn cho cả hệ thống thủy nông Bắc của tỉnh, trong đó có huyện Đông Hưng. Đoạn sông đi qua địa phận xã Tân Lễ, về tới thị trấn Hưng Nhân dài khoảng 6km ngày qua ngày vẫn đang phải hứng chịu cảnh người dân



Rác thải tràn xuống sông Sa Lung, đoạn qua địa phận xã Văn Lang.

xả rác thải sinh hoạt. Thậm chí cả xác động vật bị bệnh chết người dân cũng quẳng xuống sông. Ông Trần Minh

Đức, khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân cho biết: Do ý thức của một số người dân nên họ đổ rác bừa bãi làm ô

niễm môi trường, ô nhiễm dòng sông, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến với chính quyền địa phương nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường thì ngày càng nghiêm trọng.

Cũng con sông Sa Lung, đoạn chảy qua địa phận xã Văn Lang dài, rộng, đẹp là thế nhưng cũng đang phải gánh chịu cảnh ô nhiễm. Hai bên chân cầu Đốt là nơi chứa rác thải sinh hoạt của người dân nơi đây. Đi xuôi xuống một đoạn không xa về phía xã Minh Khai là một bãi rác thải chạy dọc theo bờ sông dài cả chục mét. Tất cả mọi thứ mà người dân ở khu vực này có thể vứt bỏ đi được thì đều mang ra đây đổ. Rác chất đống tràn xuống các lòng sông, dồn ứ

nhiều ngày thì họ lại đốt, đốt rồi lại đổ, cứ thế không biết khi nào bãi rác này mới được xóa bỏ hoàn toàn. Bà Trần Thị Liên, thôn Phú Khu chia sẻ: Trước đây, dòng sông này là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cứ mỗi chiều về, nhiều người trong làng ra đây tắm, thế mà bây giờ sông ô nhiễm, chỗ nào cũng thấy rác thải, mùi hôi thối bốc lên. Nhiều hộ dân ở đây cứ tiện tay là vứt rác xuống sông. Với tâm lý "cha chung không ai khóc", ngày ngày nhiều người dân vẫn mang rác ra vứt, trong khi chính quyền địa phương chưa vào cuộc tích cực. Hệ quả là sông Sa Lung ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Chỉ vì thói quen xấu, vì lợi ích

trước mắt mà nhiều người dân sống hai bên sông Sa Lung sẵn sàng hủy hoại môi trường xung quanh dẫn đến dòng sông trong xanh ngày nào nay đang dần "chết".

Để trả lại sự trong xanh cho dòng sông, môi trường sống trong lành cho người dân, các ngành chức năng của huyện Hưng Hà cần tích cực vào cuộc hơn nữa. Chỉ đạo quyết liệt các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành Công điện số 17/CD-UBND ngày 13/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, sự thiếu trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

ĐỨC DỪNG